



สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ชกส.)

2346 อาคาร โฟเดียม ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-5795014 โทรสาร 02-5793311

The Saving co-operatives limited of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives

2346 Phahon Yotin Rd. Senanikom Chatuchak Bangkok 10900 Tel. 02-5795014 Fax 02-5793311 E-mail baaccoop@gmail.com

ที่ 1057/2561

22 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ

เรียน สมาชิก

อ้างถึง หนังสือของสมาชิกขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด(สอ.ชกส.) ได้รับหนังสือลงวันที่ 19 เมษายน 2561ของสมาชิกกลุ่มหนึ่งขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ โดยมีรายชื่อสมาชิก ร่วมลงนามจำนวน 324 คน สอ.ชกส. ได้ทำการตรวจรายชื่อสมาชิกที่ลงนามแล้วปรากฏว่าเป็น สมาชิกจำนวน 316 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 7 คน และไม่ได้เป็นสมาชิกจำนวน 1 คน โดยมีประเด็นที่ขอเปิดประชุมใหญ่ วิสามัญดังต่อไปนี้

1. การบริหารงานของกรรมการไม่สอดคล้องกับข้อบังคับข้อ 2 (1) และ (19)
2. การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยสมาชิกสมทบ
 - 2.1 ความหมายของสมาชิกสมทบ
 - 2.2 สัดส่วนในการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ
3. แก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทให้สอดคล้องกับอัตราตลาด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างสมาชิกผู้กู้เงิน กับสมาชิกผู้ฝากเงิน
4. แก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สอ.ชกส. ได้พิจารณารายละเอียดหนังสือของสมาชิกที่ขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญดังกล่าวแล้ว ไม่มีมูลเหตุที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะส่งผลเสียหายร้ายแรงแก่ สอ.ชกส. หรือสมาชิก ข้อมูลที่เสนอรายละเอียดไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสมในการขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติ ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิก กลุ่มดังกล่าวที่ทำหนังสือร้องขอตามข้อบังคับของ สอ.ชกส. ข้อที่ 60 เรื่องการประชุมใหญ่วิสามัญ และขอชี้แจงให้สมาชิก ทุกท่านทราบทั้ง 4 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 ที่กล่าวอ้างว่า การบริหารงานของกรรมการไม่สอดคล้องกับข้อบังคับข้อ 2 (1) “ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร” และข้อ (19)“ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก” สอ.ชกส.ขอชี้แจงว่าการบริหารงานของกรรมการได้ดำเนินการตามข้อบังคับ อยู่แล้ว การบริหารงานของ สอ.ชกส.ต้องดำเนินการตามกฎหมายของสหกรณ์ภายใต้การควบคุมและดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามการกำกับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดย สอ.ชกส.ส่งเสริมการออมแก่สมาชิกตามเกณฑ์กำกับของนายทะเบียนสหกรณ์โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี

สอ.ธกส.มีเงินฝากหลายประเภทให้สมาชิกได้เลือกออมเงิน มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอยู่ในระหว่างอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 - 3.50 ต่อปี โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกทุกเดือน

ประเด็นที่ 2 การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยสมาชิกสมทบ ในความหมายของสมาชิกสมทบ และสัดส่วนในการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ ขอชี้แจงว่า เรื่องสมาชิกสมทบนั้น สอ.ธกส.ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 โดยระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบต้องเป็นบิดา มารดา สามเณร หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก หรือบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และในการถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2556 คณะกรรมการมิได้กำหนดขึ้นมาเอง สอ.ธกส.ต้องบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ที่ต้องยึดถือกฎเกณฑ์กติกา เพราะ สอ.ธกส.อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์

ประเด็นที่ 3 แก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทให้สอดคล้องกับอัตราตลาด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างสมาชิกผู้กู้เงิน กับสมาชิกผู้ฝากเงิน ขอชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ให้แก่สมาชิก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์อื่น สอ.ธกส. มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 2.00 - 4.25 ต่อปี ปัจจุบัน สอ.ธกส.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี ในขณะที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้สหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมปกติของสมาชิก สอ.ธกส. อยู่ที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี

ประเด็นที่ 4 แก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ขอชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมปกติของสมาชิก สอ.ธกส. อยู่ที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ซึ่งมีอัตราที่ต่ำกว่าตลาดของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 5.25 - 6.50 ต่อปี สำหรับการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2561 นี้ สอ.ธกส. มีผลตอบแทน(Yield) อยู่ที่ 5.15 ต้นทุนเงิน(Cost of fund) อยู่ที่ 4.22 ต้นทุนการดำเนินการ(Operating cost) อยู่ที่ 0.05 กำไรขั้นต้น(Margin) อยู่ที่ 0.88 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดนโยบายบริหารงาน สอ.ธกส.โดยดูแลให้บริการสมาชิกทั้งผู้กู้ ผู้ฝากเงินและผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่มีความสมดุลและพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย โดยมีความสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ปกป้อง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด